
หนา 1 จาก 11 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 
ของ 

บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที ่
 ประชุมเม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลาเร่ิมประชุม 10.50 น. ณ หองพิมานทิพย โรงแรมมณเฑียร เลขท่ี 54 ถนน
สุรวงศ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 
 ในการประชุมคร้ังนี้มีกรรมการบริษัทที่เขารวมประชุมจํานวน 10 ทาน ดังนี้ 
 1.   ดร.วิวัฒน วิฑูรยเธียร       ประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2.   นายเคอนั่ว หลิน       กรรมการ  
 3.   นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ       กรรมการ / กรรมการบริหาร (ผูบริหารสูงสุดดานการเงิน)  
 4.   นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์       กรรมการ / กรรมการบริหาร   
 5.   พ.ต.ท.พงศศิริ หิรัณยเตชะ      กรรมการ  
 6.   นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี      กรรมการบริหาร  
 7.   นางนงลักษณ โกวัฒนะ       กรรมการบริหาร 
 8.   นายทินกร พันพานิชยกุล      กรรมการบริหาร 
 9.   นายอิสระ วงศรุง       กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
          พิจารณาคาตอบแทน 

10.  นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

 
มีกรรมการบริษัทที่ลาประชุมจํานวน 1 ทาน ดังนี้ 

 1.   นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
  พิจารณาคาตอบแทน  
 
เริ่มการประชุม 
 ดร.วิวัฒน  วิฑูรยเธียร ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม กอนเขาสู
วาระการประชุม พิธีกรไดกลาวตอนรับผูถือหุนและแนะนําประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามแนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และช้ีแจงวาเอกสารที่ใชใน
การประชุมวันนี้ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ แลว (www.acap.co.th) ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เปนตนไป โดย
ประกาศแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหนักลงทุนทราบต้ังแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 หลังจากนั้น
พิธีกรไดชี้แจงตอที่ประชุมถึงขั้นตอนการดําเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม โดยมี
รายละเอียดสรุปไดดังนี้   
 

- ในการดําเนินการประชุม ประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมไปตามลําดับวาระท่ีปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชุม ทั้งนี้ กอนลงมติในแตละวาระ ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นใน
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ประเด็นที่เก่ียวของกับวาระน้ันๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนแจงช่ือและนามสกุลใหที่ประชุม
ทราบกอนทุกคร้ัง 

 
- การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยนับ 1 หุน เปน 1 เสียง และเพื่อ

ความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดไมเห็น
ดวยหรืองดออกเสียงหรือไม หากมีจะขอใหสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อนําคะแนนเสียงที่
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง โดยจะถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวย สําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีเขา
ประชุมแทนผูถือหุนโดยผูถือหุนไดออกเสียงลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว
นั้น บริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนเสียงดังกลาวไวแลวต้ังแตผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุม ในกรณีที่ไมมีผู
ถือหุนทานใดคัดคานหรืองดออกเสียง จะถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเวนวาระ   
ที่ 2 เร่ืองการพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จะเก็บบัตรลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงกอนจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูที่เห็นดวยทั้งหมด เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุม
ผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
- อนึ่ง บริษัทฯ ขอใหผูถือหุนลงนามกํากับในบัตรลงคะแนนทุกวาระ และหลังเสร็จส้ินการประชุมขอใหผูถือหุน

คืนบัตรลงคะแนนท้ังหมดใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานตอไป ในกรณีที่ผูถือหุนไม
แสดงความเห็นวาไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือวาผูถือหุนไดใหความเห็นชอบในวาระน้ันๆ  

 
- การนับคะแนนเสียงเพ่ือสรุปมติที่ประชุมในแตละวาระจะใชมติเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงช้ีขาด ยกเวนในวาระท่ี 3-5 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
หลังจากน้ันพิธีกรเรียนเชิญประธานฯ  กลาวเปดการประชุมฯ และดําเนินการประชุมไปตามลําดับวาระการ

ประชุม 
 
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวม 

81 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งหมด 77,011,329 หุน คิดเปนรอยละ 61.61 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด (ผูถือหุน
ของบริษัทฯ ทั้งหมดมี 1,713 ราย จํานวนหุนทั้งส้ิน 125,000,000 หุน) ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอ
เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 

 
 ในระหวางนี้นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ผูถือหุน ไดสอบถามวา หากมีผูถือหุนมาหลังจากเร่ิมประชุมแลวจะไม
สามารถเขารวมประชุมไดหรืออยางไร เนื่องจากไดยินวาจะมีการปดรับลงทะเบียนผูที่จะเขารวมประชุมแลว ซึ่งนาย       
อิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวา การปดรับดังกลาว หมายถึง การนําจํานวนรวมของผูถือหุน
ที่มาลงทะเบียน ณ เวลาที่จะเขาสูวาระการประชุมในขณะน้ันมาแจงใหที่ประชุมรับทราบเทานั้น อยางไรก็ตามหากมีผูมา
ประชุมเพิ่มในภายหลัง ประธานในที่ประชุมก็จะมีการแจงจํานวนผูถือหุน รวมถึงจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นเปนระยะตอไป   
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
 
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งไดประชุมเม่ือ 

วันที่ 29 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง และไดนําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ แลว รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงาน
การประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวย 1)  
 
 หลังจากน้ัน ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวของ ซึ่งมีผูถือหุน 
ซักถามในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 
ผูถือหุน : จากบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ที่ผานมา ตามที่มีผูถือหุนไดมีประเด็น

สอบถามในวาระท่ี 2 ถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่มีแนวโนมลดลงเร่ือยๆ ซึ่งทานประธานฯ ได
ชี้แจงไปในแนวทางที่ยอมรับวาผลการดําเนินงานลดลง แตเม่ือพิจารณาจากขอมูลกําไรป 2556 ที่มี
กําไร 787 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 ที่ขาดทุน 220 ลานบาท โดยมีกําไรเพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 
ลานบาท ดังนั้น การช้ีแจงตอผูถือหุนในคร้ังดังกลาวตามรายงานการประชุม จะทําใหนักลงทุน
เขาใจผิดไดวาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีแยลงได  

 
ประธานฯ  : ในรายงานการประชุมคร้ังดังกลาว ประธานฯ เพียงแตชี้แจงใหผูถือหุนทราบวาขณะน้ันบริษัทฯ มี

การดําเนินงานในธุรกิจหลักๆ อยู 3 ประเภท และบริษัทฯ ไดมีการดําเนินการอยางไรบางในชวง
ดังกลาว อาทิ บริษัทฯ มีการดําเนินการเพื่อลดคาใชจายของบริษัทฯ ลงบางสวน โดยที่ประธานฯ 
มิไดแถลงวาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีลดลงแตอยางใด  

 
ผูถือหุน : จากที่ทานประธานฯ บอกวามีธุรกิจอยู 3 ประเภท คือ ธุรกิจดานการลงทุนเก่ียวกับการเงิน ธุรกิจ 

Call Center และธุรกิจเคร่ืองสําอาง อยากทราบวาสถานะในปจจุบันเปนอยางไรบาง 
 
ประธานฯ  : ขออนุญาตนําคําถามดังกลาวไปตอบในชวงตอไป โดยในชวงนี้จะขอตอบขอซักถามเฉพาะในสวนที่

เก่ียวของกับรายงานการประชุมกอน  
 
 หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวของเพิ่มเติม แตไมมี
ผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ที่
ประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ  

 
 โดยที่ประชุมไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากจากผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นดวย               77,011,229  เสียง  คิดเปนรอยละ   99.9999 
ไมเห็นดวย                        0  เสียง    คิดเปนรอยละ        0.00   
งดออกเสียง                         100  เสียง     คิดเปนรอยละ        0.0001 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ เพ่ิมเติม 

 
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหการบริหารกิจการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น บริษัทฯ จึงขอ

เสนอตอที่ประชุมเพื่ออนุมัติการแตงต้ังกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจํานวน 1 ทาน คือ นายโชติพงศ ดิษเจริญ โดยท่ีนาย      
โชติพงศ ดิษเจริญ เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมาย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  อีกทั้งยังเปนผูมีความรู ความสามารถ โดยรายละเอียดบุคคลที่เสนอใหแตงต้ังเปน
กรรมการบริษัทเพิ่มเติม ปรากฎตามส่ิงที่สงมาดวย 2 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมในคร้ังนี้ 
พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ แลว 

 
 หลังจากน้ัน ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวของ ซึ่งมีผูถือหุน 
ซักถามในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 
ผูถือหุน : ขอใหกรรมการใหมแนะนําตัวตอที่ประชุมดวย  

 
ประธานฯ  : เนื่องจากกรรมการใหมที่จะเสนอแตงต้ัง ขณะนี้ยังไมอยูในหองประชุม แตหากเดินทางมาถึงแลวจะ

ขอใหแนะนําตัวตอที่ประชุมตอไป      
 
ผูถือหุน : เม่ือกลางป มีการเปล่ียนแปลงผูถือหุนรายใหญ ไมทราบวากรรมการที่จะแตงต้ัง มีความเกี่ยวของ

กับผูถือหุนใหมหรือไม  
 
ประธานฯ  : กรรมการท่ีถูกเสนอช่ือเขามา เปนผูที่ไดรับการเสนอช่ือจากกรรมการที่เปนผูถือหุนใหมที่เขามาถือ

หุนในบริษัทฯ      
 
ผูถือหุน : จากประวัติกรรมการใหม เปนผูที่ทํางานเปนขาราชการดานศุลกากรมาตลอด ไมทราบวาเปน

ผูเก่ียวของกับผูถือหุนใหมหรือไม และกรรมการทานใหมจะเขามาชวยบริษัทฯ ในดานใด  
 
ประธานฯ  : ผูถือหุนที่มีสัดสวนการถือหุนที่มีนัยสําคัญ ก็มีสิทธิที่จะนําเสนอช่ือกรรมการเขามาในบอรดได และ

เม่ือดูจากคุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ก็เปนผูที่มีตําแหนงในราชการมานาน จึงเช่ือวา 
ประสบการณของทานจะสามารถชวยพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ได        

 
ผูถือหุน : ผูถือหุนใหมที่เขามาน้ีถือหุนอยูก่ีเปอรเซ็นต และมีอํานาจในการอนุมัติอยางไร 
 
ประธานฯ  : อํานาจในการอนุมัติ จะปรากฏตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ 
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ผูถือหุน : ขอใหชวยอธิบายอํานาจในการลงนามแทนบริษัทฯ วาเปนอยางไร และกรรมการใหมทานนี้จะมี
อํานาจในการลงนามแทนบริษัทฯ หรือไม 

 
ประธานฯ  : โดยทั่วไปโครงสรางของกรรมการจะแบงเปน กรรมการ กรรมการบริหาร หรือเปนกรรมการอิสระ ซึ่ง

กรรมการอิสระจะไมมีอํานาจในการลงนามผูกพันบริษัท สําหรับกรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระที่
เปนตัวแทนจากผู ถือหุน  จะมีทั้งที่ เปนกรรมการตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ  และเปน
กรรมการบริหารของบริษัทฯ ดวย แตกรรมการบริหารบางทานก็ไมมีอํานาจลงนามผูกพันใดๆ กับ
บริษัทฯ ทั้งนี้ การลงนามผูกพันบริษัทจะมีขั้นตอนอยู เชน การบริหารจัดการท่ัวๆ ไป จะมีการแบง
อํานาจการอนุมัติแตกตางกันไป ซึ่งในสวนประธานกรรมการบริหาร คือ นายวิวัฒน วิฑูรยเธียร ก็จะ
มีอํานาจอนุมัติในวงเงินที่กําหนด โดยหากวงเงินที่อนุมัติมีจํานวนมากขึ้น ก็จะมีการแบงระดับการ
อนุมัติไปตามความสําคัญของรายการท่ีขออนุมัติ ซึ่งจะพิจารณาไปพรอมกับหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) รวมทั้งของ
ตลาดหลักทรัพยดวย  

 
  ทั้งนี้ การขออนุมัติในคณะกรรมการชุดตางๆ ก็จะประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร ที่มีบุคคลที่

เปนกรรมการ หรือบุคคลที่ไมใชกรรมการบริษัทรวมอยูดวยก็ได ซึ่งหากเกินอํานาจอนุมัติก็จะตองขอ
อนุมัติไปยังคณะกรรมการบริษัทตอไป  อยางไรก็ดีในสวนของการลงนามผูกพันบริษัท จะตองเปน
การลงนามรวมกันโดยกรรมการ 2 ทาน กรรมการเพียงทานใดทานหนึ่งจะไมสามารถลงนามผูกพัน
บริษัทได 

 
นายอิสสระชัย เดชาฤทธ์ิ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
 : ขอเรียนเพิ่มเติมวา ตามที่ปรากฏในขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 29 ไดระบุไววา “กรรมการผูมีอํานาจ

ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบไปดวยกรรมการจํานวนสองคน ลงลายมือชื่อรวมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท”  

 
เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี  
 
อนึ่ง กอนการลงมติในวาระท่ี 2 ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ระหวางดําเนินการประชุมในวาระน้ีไดมีผู

ถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเติมจํานวน 5 ราย ซึ่งถือหุนจํานวนรวม 219,400 หุน รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 86 ราย คิด
เปนจํานวนหุน 77,230,729 หุน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติแตงตั้งนายโชติพงศ ดิษเจริญ เปนกรรมการของ 

บริษัทฯ เพิ่มเติม ตามที่เสนอ  
 
 โดยที่ประชุมไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากจากผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นดวย               72,619,229  เสียง  คิดเปนรอยละ   94.0289 
ไมเห็นดวย                        100  เสียง    คิดเปนรอยละ        0.0001   
งดออกเสียง 4,611,400  เสียง     คิดเปนรอยละ        5.9710 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนช่ือบริษัทและตราสําคัญของบริษัทฯ 

 
สืบเนื่องจากชื่อเดิมของบริษัทฯ ที่กอต้ังมาน้ัน เปนการต้ังชื่อโดยสะทอนจากธุรกิจเร่ิมตนของบริษัทฯ คือธุรกิจ

วาณิชธนกิจ ที่สวนใหญเปนการใหคําปรึกษาดานการเงินและวาณิชธนกิจ ในขณะท่ีปจจุบันบริษัทฯ มีการใหบริการธุรกิจ
ดานการเงินที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงในอนาคตอันใกลนี้ จะมีการเปดเสรีการคา ภายใตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ASEAN Economic Community (AEC) ดังนั้น เพื่อเปนการสะทอนถึงขอบเขตการใหบริการของธุรกิจที่กวางขวาง
ขึ้นไปสูระดับภูมิภาคอาเซียน จึงขอเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัท เปน บริษัท เอเชีย แคปตอล 
โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) และเปล่ียนตราสําคัญของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏใน Presentation  

 
ผูถือหุน : อยากทราบวาเหตุใดจึงตองมีการเปล่ียนช่ือ เพราะจากเหตุผลที่เสนอมาน้ัน บริษัทฯ ไดแจงวา

ตองการใหสะทอนถึงขอบเขตการใหบริการของธุรกิจที่กวางขึ้นภายใตการเปดเสรีทางการคาของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (“AEC”) แตจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ที่ผานมา 
ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ไมเนนการลงทุนในตางประเทศ เพราะที่ผานมาไดมีการลงทุนใน
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร โดยการลงทุนในมาเลเซียก็ไดปดไปแลว คงเหลือแตการลงทุนใน
สิงคโปรที่ยังมีผลขาดทุนอยูและไมประสบความสําเร็จ ในขณะท่ีการสํารวจการลงทุนในประเทศ
อื่นๆ ก็พบปญหาตางๆ จึงอยากทราบวา การที่บริษัทฯ จะเปล่ียนช่ือในคร้ังนี้มีความเกี่ยวของกับ
กรรมการใหมหรือผูถือหุนใหมที่ตองการจะปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินธุรกิจหรือไม  

 
ประธานฯ  : จากที่ไดเคยเรียนใหทราบเร่ืองการลงทุนในประเทศมาเลเซียวา ปจจุบันไดมีการปดไปเนื่องจากได

หมดสัญญาการใหบริการรับจางบริหารสินทรัพย ในขณะท่ีบริษัทยอยที่ประเทศสิงคโปรไมประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวอยู แตคาดวาในอนาคต
จะปดหรือไมก็ขายหุนในบริษัทยอยนั้นออกไป อยางไรก็ตาม การลงทุนในบริษัทยอยทั้งสองเกิดขึ้น
เม่ือประมาณ 6-7 ปที่ผานมา ซึ่ง ณ ขณะนั้น ไมไดเก่ียวของใดๆ กับ AEC ตอมาภายหลังบริษัทฯ มี
ผูถือหุนใหมเขามา ซึ่งผูบริหารใหมมีนโยบายที่จะผลักดันใหมีการขยายขอบเขตธุรกิจเพิ่มขึ้นใน
อนาคตนอกเหนือจากธุรกิจที่ทําอยู เพื่อใหสอดคลองกับการลงทุนขามชาติในอนาคตจากการเปด 
AEC จึงเปนที่มาของการพิจารณาเปล่ียนช่ือใหสอดคลองกับส่ิงที่จะดําเนินการ  

 
ผูถือหุน : ธุรกิจของบริษัทฯ จะเนนไปในทางใด เพราะที่เปนอยูมีลักษณะเหมือนบริษัทฯ เปน Capital Base 
  คือ เปนไปไดทั้งการเขาไปลงทุนในธุรกิจอื่น หรือธุรกิจอื่นเขามาลงทุนในธุรกิจเรา หรือจะเปนการ
  ลงทุนแบบผสมผสานรวมกัน   
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ประธานฯ  : บริษัทฯ คงจะมีการพิจารณานําเงินสดที่มีอยูไปลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ ในสวนของโครงการ
และรูปแบบการลงทุน ตลอดจนเม็ดเงินที่จะใชลงทุนยังไมไดมีการตัดสินใจในระดับคณะกรรมการ 
และคงตองใชเวลาในการพิจารณาและปรึกษาหารือระหวางผูบริหารพอสมควร  

 
ผูถือหุน : หลังจากที่เราลงทุนในประเทศมาแลว จากการเปด AEC มุมมองการลงทุนที่จะไปสูตลาดภายนอก
  ประเทศจะเปนอยางไร 
 
ประธานฯ : หลังจากที่ธุรกิจในประเทศของเรามีความม่ันคงแลว การลงทุนในตางประเทศคงตองพิจารณาเปน

กรณีๆ ไป เชนเดียวกับที่ผานมา ซึ่งในแตละการลงทุนจะตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ และ
ชี้แจงใหผูถือหุนไดรับทราบ โดยหากในอนาคตบริษัทฯ จะเขาลงทุนในธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูงก็
อาจมีความจําเปนที่บริษัทฯ จะตองเพิ่มทุนหรือกูยืมเงินเพื่อนํามาลงทุน  

 
ผูถือหุน : ในอดีตประธานฯ เปนผูถือหุนใหญอยางชัดเจน แตปจจุบันผูที่เปนผูถือหุนใหญจะมีสัดสวนท่ี

ใกลเคียงเฉล่ียกันไป อยากทราบวา โครงสรางการบริหารงานในชวงที่มีผูถือหุนรายใหญที่ชัดเจน 
เปรียบเทียบกับชวงที่มีผูถือหุนใหญในสัดสวนที่ใกลเคียงกันอยางในปจจุบัน จะมีความแตกตางกัน
หรือไม    

 
ประธานฯ : ในวันนี้ประธานฯ มีบทบาทเปนทั้งผูบริหารและเปนผูถือหุน ในเร่ืองการบริหารจัดการไมไดมีการ

เปล่ียนแปลง อยางไรก็ดี ทิศทางการดําเนินงานอาจมีเปล่ียนแปลงบาง โดยผูถือหุนใหมที่เขามาก็จะ
สามารถชวยในเร่ืองการเพิ่มทุนและหาแหลงเงินทุนได รวมทั้งชวยหางานโครงการใหมๆ เขามาให
บริษัทฯ  

 
ผูถือหุน : ผูถือหุนใหมที่เขามามีความชํานาญดานใดบาง 
  
ประธานฯ : ขออนุญาตเรียนเชิญคุณเคอนั่ว หลิน ผูถือหุนใหมที่ถือหุนสูงสุดกลาวแนะนําตัว  
 
นายเคอนั่ว หลิน : การเขามาลงทุนในบริษัท เอแคป แอดไวเซอร่ี จํากัด (มหาชน) เนื่องจากมองวาเปนบริษัทฯ ที่มีการ

เติบโตมาอยางตอเนื่อง หากมีการเสริมธุรกิจที่ผมดําเนินการอยู ก็จะทําใหบริษัทฯ มีการเติบโตของ
ธุรกิจอยางตอเนื่อง เนื่องจากผมเองมีธุรกิจดานการประกอบและจําหนายรถโดยสารประจําทางหรือ
รถเมลอยู โดยรถเมลในกรุงเทพฯ รอยละ 70 มาจากบริษัทฯ ที่ผมบริหารอยู นอกจากน้ี ผมยัง
ประกอบธุรกิจดานพลังงานแสงอาทิตย รวมทั้งพลังงานทดแทนตางๆ ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 10 ของพลังงานทดแทนที่ใชอยูในประเทศไทย รวมถึงผมเองยังมีธุรกิจลิสซ่ิงที่เปด
ดําเนินการอยู อยางไรก็ตามการจะนําธุรกิจใดเขามาเพิ่มเติมในบริษัทฯ จะตองมีการปรึกษาหารือ
กับคณะกรรมการอยางละเอียดอีกคร้ัง   
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ผูถือหุน : อยากใหประธานฯ อธิบายใหชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเรื่องทิศทางขององคกรที่จะดําเนินตอไป 
นอกจากน้ี ไมทราบวาช่ือยอหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ใชซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ จะมีการ
เปล่ียนแปลงหรือไม   

 
ประธานฯ : ในสวนของธุรกิจเดิมที่บริษัทฯ ทําอยูก็ยังคงมีการดําเนินการตอเนื่องไป ซึ่งบริษัทฯ ก็พยายามมอง

หาลูทางการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม แตสําหรับทิศทางของธุรกิจยังไมสามารถเรียนใหผูถือหุน
ทราบไดอยางชัดเจนในขณะน้ี เนื่องจากอยูระหวางการศึกษาขอมูลธุรกิจตางๆ อยู อยางไรก็ตามจะ
มีการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตแนนอน ซึ่งหากมีความชัดเจนในเร่ืองดังกลาวบริษัทฯ จะช้ีแจงใหผูถือ
หุนทราบตอไป ในสวนของชื่อยอหลักทรัพยของบริษัทฯ ยังไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 

 
ผูถือหุน : สัญลักษณใหมของบริษัทฯ ที่ขออนุมัติเปล่ียนแปลงนี้ จริงๆ แลวเปนสีใด   
 
ประธานฯ : เปนสีน้ําเงิน  
 
ผูถือหุน : การเปด AEC จะสงผลใหรายไดหลักในอนาคตของบริษัทฯ มาจากภายในประเทศเองหรือจาก

ตางประเทศ   
 
ประธานฯ : การลงทุนในชวงแรกจะเปนการลงทุนในเมืองไทย การเปด AEC เปนเพียงการเพิ่มโอกาสที่จะมีการ

ลงทุนจากตางชาติเขามายังบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเทานั้น หากในอนาคตบริษัทฯ จะใชเงินลงทุนจํานวน
มากในโครงการใด ก็จะเปนการพิจารณาลงทุนในประเทศไทยเปนหลัก    

 
ผูถือหุน : รถเมลที่แจงวาสงเขามาขายในเมืองไทย คือรถเมลสีเหลือง ใชหรือไม    
 
นายเคอนั่ว หลิน : มีหลายประเภท ทั้งรถทัวรนักทองเที่ยว และรถเมล  
 
ผูถือหุน : ทางคุณเคอนั่ว หลิน เปนเจาของอยางไร   
  
นายเคอนั่ว หลิน : เปนเจาของบริษัทฯ ที่ดําเนินการผลิตและจําหนาย  
 
ผูถือหุน : มีโรงงานผลิตอยูที่เมืองจีนใชหรือไม และหากมีธุรกิจอยูที่เมืองจีน จะมีเวลาใหกับการบริหารงานที่
  บริษัทฯ ไดเพียงพอหรือ   
  
นายเคอนั่ว หลิน : การบริหารงานของบริษัทฯ ยังคงมีผูบริหารเดิมๆ ดูแลอยู ทางผมเองจะเขามาในลักษณะของการ

สนับสนุนเร่ืองเงินทุนและธุรกิจใหมๆ เปนหลัก  
 

เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี  
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อนึ่ง กอนการลงมติในวาระท่ี 3 ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ระหวางดําเนินการประชุมในวาระน้ีไดมีผู
ถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเติมจํานวน 3 ราย ซึ่งถือหุนจํานวนรวม 47,802 หุน รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 89 ราย คิด
เปนจํานวนหุน 77,278,531 หุน 

 
ผูถือหุน : สอบถามเพิ่มเติมวา เงินลงทุนที่ไปลงทุนในสิงคโปรประมาณ 30 ลานบาท ไดรับคืนหรือไม  
 
ประธานฯ : เงินลงทุนดังกลาวไดตัดเปนหนี้สูญไปแลว 
 
ผูถือหุน : ไดบันทึกบัญชีเปนหนี้สูญในไตรมาสไหนของงบการเงิน และมีโอกาสไดกลับมาหรือไม 
 
ประธานฯ : มีการบันทึกเปนการต้ังสํารองหนี้สูญไวต้ังแตปลายป 2556 แลว และคงไมไดกลับคืนมา 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติไมอนุมัติการเปลี่ยนช่ือบริษัทและตราสําคัญของบริษัทฯ  
 

โดยที่ประชุมไดมีมติไมอนุมัติดวยคะแนนเสียงจากผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
เห็นดวย               37,835,321  เสียง  คิดเปนรอยละ   48.9597 
ไมเห็นดวย               39,443,110  เสียง    คิดเปนรอยละ        51.0402   
งดออกเสียง               100  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0001 

 
เม่ือจะเขาสูการพิจารณาในวาระท่ี 4 เร่ืองการพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 1. 

เร่ืองช่ือบริษัท ผูถือหุนสวนใหญมีความเห็นวา เปนวาระท่ีมีความตอเนื่องจากวาระท่ี 3 ดังนั้นเม่ือวาระท่ี 3 มีมติไมอนุมัติ
เร่ืองดังกลาว ที่ประชุมฯ จึงมีความเห็นวาไมมีความจําเปนตองลงมติในวาระน้ี เชนเดียวกับในวาระท่ี 5  
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 1. เรื่องช่ือบริษัท 
  
 สืบเน่ืองจากวาระน้ีเปนวาระท่ีมีความตอเนื่องจากวาระท่ี 3 เร่ืองการเปล่ียนช่ือและตราสําคัญของบริษัทฯ ดังนั้น
เม่ือวาระท่ี 3 มีมติไมอนุมัติเร่ืองดังกลาว ที่ประชุมฯ จึงมีความเห็นที่จะไมลงมติในวาระน้ี 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ1. และขอ 30. เรื่องช่ือบริษัทฯและ
ตราสําคัญของบริษัทฯ 

 
สืบเนื่องจากเปนวาระน้ีเปนวาระท่ีมีความตอเนื่องจากวาระท่ี 3 เร่ืองการเปล่ียนช่ือและตราสําคัญของบริษัทฯ 

ดังนั้นเม่ือวาระท่ี 3 มีมติไมอนุมัติเร่ืองดังกลาว ที่ประชุมฯ จึงมีความเห็นที่จะไมลงมติในวาระน้ี 
 

ผูถือหุน : ขอสอบถามเพิ่มเติมวา การที่วาระท่ี 3 ไมผาน จะมีผลตอการลงนามในสัญญาตางๆ ในอนาคตของ
  บริษัทฯ หรือไม 
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ประธานฯ : ไมมีผลใดๆ  

 
ผูถือหุน : อยากทราบวาผูถือหุนรายใหญ 3 อันดับแรกที่มาลงทะเบียนในวันนี้คือใครบาง  
 
เลขานุการบริษัท : อันดับแรกคือนายเคอนั่ว หลิน อันดับ 2 คือนายวิวัฒน วิฑูรยเธียร สวนอันดับ 3 ยังไมแนใจ 
 
ผูถือหุน : เนื่องจากไมเขาใจวา หากผูถือหุนรายใหญไมอนุมัติ แลวเหตุใดจึงมาขออนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู
  ถือหุน   
 
เลขานุการบริษัท : ขอเรียนช้ีแจงวา การลงมติ ในวันนี้ เราไมสามารถทราบไดวาจะผานหรือไมผาน เนื่องจากยังมีผูถือ

หุนรายอื่นๆ อีกหลายราย ดังนั้น ถึงแมผูถือหุนรายใหญจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ก็ยังตองใหผูถือ
หุนทานอื่นๆ พิจารณาดวย กอนหนานี้จึงยังไมสามารถทราบผลที่ชัดเจนได 

  
ผูถือหุน : ใครเปนผูเสนอเปล่ียนช่ือของบริษัทฯ ใหผูถือหุนพิจารณาตามวาระท่ี 3   
 
ประธานฯ : การเสนอวาระน้ี มาจากมติของคณะกรรมการบริษัท  
 
ประธานฯ : ขอแนะนํากรรมการใหมที่แตงต้ัง คือ คุณโชติพงศ ดิษเจริญ   
 
นายโชติพงศ : จากการท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการบริษัทฯ ผมจะพยายามประสานงานกับกรรมการทานอื่นๆ 

เพื่อชวยเหลือบริษัทฯ ในดานตางๆ ไมวาจะเปนดาน Connection หรือขอมูลธุรกิจในดานตางๆ   
 
ผูถือหุน : จากการที่ทานมีความชํานาญดานศุลกากร จะนําความรูดังกลาวมาชวยบริษัทฯ ไดอยางไรบาง 
 
นายโชติพงศ : คงจะเปนการใหขอมูลของผูประกอบการในธุรกิจตางๆ และการนําประสบการณในหลายๆ ภาค

สวนของกรมศุลกากร ทั้งการนําเขาและสงออก มาถายทอดใหกับคณะกรรมการเพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในเร่ืองที่เก่ียวของ 

 
ผูถือหุน : การเปล่ียนแปลงช่ือและตราสําคัญของบริษัทฯ นี้มีความสําคัญมากหรือไม และจะนํากลับเขามา

พิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนคราวหนาหรือไม  
 
ประธานฯ : ยังไมทราบ แตหากจะเขามาคงตองผานมติคณะกรรมการบริษัทอีกคร้ัง ซึ่งช่ือของบริษัทฯ ก็มี

ความสําคัญในระดับหนึ่ง แตส่ิงที่สําคัญกวาคือเร่ืองการดําเนินงานของบริษัทฯ  
 
ผูถือหุน : การโหวตที่ไมผานในวาระ 3 นี้ ถือเปนเร่ืองที่สรางความประหลาดใจหรือไม   
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ประธานฯ : ไมอยากใหผูถือหุนใหความสําคัญตอเร่ืองนี้มาก หากคราวหนาเห็นพองรวมกัน ก็สามารถลงมติใหม
ได 

 
ผูถือหุน : ทิศทางการดําเนินงานยังคงเปนไปตามเดิมใชหรือไมหากวาระท่ี 3 ไมผานการอนุมัติ   
 
ประธานฯ : ยังคงเปนไปเชนเดิม 
 
ผูถือหุน : วาระการเปล่ียนช่ือที่ไมผาน จะตองมีระยะเวลาหรือไม ถึงจะนํามาย่ืนบรรจุเปนวาระใหมไดอีก 
 
นายอิสสระชัย  กรรมการและกรรมการบริหาร  
 : ไมมีขอจํากัด แตจะตองเปนไปตามกรอบระยะเวลาของการเรียกประชุมผูถือหุน  
 
ประธานฯ : ตามท่ีผูถือหุนไดสอบถามในวาระกอนเร่ืองธุรกิจเครื่องสําอาง ขอเรียนช้ีแจงวาการเขาทําธุรกิจ

ดังกลาวเปนเพียงการทดลองตลาดและใชเงินลงทุนจํานวนไมมาก ซึ่งผลการตอบรับไมดีเทาที่ควร 
ปจจุบันจงึไดหยุดดําเนินการไปแลว 

 
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ แตไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดง

ขอคิดเห็น ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณที่ประชุมและปดประชุมเม่ือเวลา 11.45 น. 
 
 
 

      ลงชื่อ     ประธานที่ประชุม 
              (      นายวิวัฒน   วิฑูรยเธียร      ) 

 
 

      ลงชื่อ     เลขานุการบริษัท 
               (    นายอิทธิเดช   เช้ือรังสรรค   ) 

 


